



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
25 ธันวาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามกีฬา, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจเว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, มติชนสุดสัปดาห์, js100, one31, soundhitalk)

-ศบค. รายงานสถานการณ์ประจำวัน 24 ธ.ค. พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 67 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 5,829 ราย รักษาหาย 4,116 ราย ยังรักษาใน รพ. 1,653 ราย ยอดเสียชีวิตคงเดิม 60 ราย

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, กท.ธุรกิจ, mcot)

-รมว.สร. กล่าวก่อนการประชุม ศบค. เกี่ยวกับการแบ่งโซนสีตามพื้นที่จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อและมีความเสี่ยง ว่า สร. จะประเมินสถานการณ์ และรายงานให้ที่ประชุม ศบค.ทราบ เพื่อประกอบการพิจารณามาตรการที่จะออกมา ส่วนเรื่องการล็อกดาวน์พื้นที่ที่จะออกมาตรการตาม พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาตามความจำเป็น ขณะนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงทั้งหมดได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปติดตามแล้ว โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว การตรวจหาเชื้อขณะนี้เริ่มลดลงแล้วและอยู่ในวงจำกัด

-การประชุม ศบค. ล่าสุด ที่ประชุมจะรับทราบภาพรวมการแพร่ระบาดและผู้ติดเชื้อ รวมถึงมาตรการด้านสาธารณสุขใน จ.สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐม พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี กทม. และแนวชายแดน อีกทั้งความคืบหน้าการพัฒนาและผลิตวัคซีน มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ แนวทางการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ และวันเด็ก 2564 มาตรการบรรเทาช่วยเหลือผู้ประกันตนจากโควิด 19 ระลอกใหม่ แนวทางการใช้แอปพลิเคชันรองรับการแพร่ระบาด รวมทั้งจะพิจารณาความเหมาะสมของการจัดงานปีใหม่ งานวันเด็ก และการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบดมินตันนานาชาติ

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าว,ทีวีช่อง 7,ไทยรัฐTV

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. พร้อมด้วย รมว.ดิจิทัลฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวแพลตฟอร์มจองแพ็คเกจโรงแรมสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก เป็นแพลตฟอร์มท่องเที่ยวและระบบจองที่พักครบวงจรในช่องทางออนไลน์ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาโรงแรมที่ได้รับบริการรับรองโดย สร.

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สร. ลงพื้นที่ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร เพื่อติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 และ การตั้ง รพ.สนาม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (TNN)

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. ขอความร่วมมือ รพ.เอกชนทั่วประเทศ ให้ปฏิบัติตามประกาศ สร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด พร้อมขอกำชับให้การรักษายาบาลผู้ป่วยโควิด 19 อย่างเต็มความสามารถโดยไม่นำค่าใช้จ่ายมาเป็นเงื่อนไข ห้ามเรียกเก็บค่ารักษา โดยเด็ดขาด และให้จัดเก็บเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายเพื่อนำมาประกอบการเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก)

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงถึงผลการตรวจสอบรหัสสายพันธุ์ของเชื้อโควิด 19 ที่ระบาดในจ.สมุทรสาคร ว่า เป็นสายพันธุ์ GH เหมือนกับที่พบในสถานบันเทิง 1G1จ.ท่าซึกเหล็ก สายพันธุ์นี้ มีต้นกำเนิดหรือวิวัฒนาการมาจากอินเดีย ระบาดเข้ามาทางรัฐยะไข่ แล้วแพร่กระจายไปทั่วพม่า

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชนสุดสัปดาห์, กรมประชาสัมพันธ์, ChiangmaiNews)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ระบุ ให้ศูนย์อนามัย 12 แห่งทั่วประเทศ ประสานพื้นที่ดำเนินการ Kick off ธรณรงค์ล้างตลาดร่วมกับจังหวัดและท้องถิ่นตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เพื่อลดการแพร่กระจายของโรคโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน)

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผย โควิด 19 ระลอกใหม่ ประชาชนมีความเครียดมากขึ้น เพราะการรับรู้ข่าวสาร และการจัดการความเครียด ได้แก่ 1.ใช้เวลารับรู้ข้อมูลข่าวสารที่พอเหมาะ 2.ให้ยึดข้อมูลจากแหล่งที่ถูกต้อง เช่น สร. ศบค. 3.ปรับการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงนั้น 4.พิจารณาความเสี่ยงของตนเอง 5.ดูแลตัวเองด้านสุขภาพอนามัยให้ปลอดภัย และ 6.ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตด้วย งดไปในพื้นที่เสี่ยง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, คมชัดลึก)

-อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงการดูแลสุขภาพจิตของกลุ่มแรงงานเมียนมาที่ถูกกักกัน ว่า กรมฯจะมีมาตรการเรื่องวัคซีนชุมชน ทำงานผ่านระบบอสต. โดยการประเมินความเครียด ความกังวลใจ และส่งข้อมูลมาที่ศูนย์สุขภาพจิตเพื่อวิเคราะห์ส่งคืนกลับไปให้จังหวัดให้สามารถดำเนินการดูแลได้ ขออย่าว่า หยุตติตรา-คาคโทษแรงงานต่างด้าว ให้ใช้หลักการในเข้าใจกัน และช่วยกันควบคุมป้องกันโรค

มาตรการของศบค. และ หน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thebangkokinsight)

-พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มลกุลภูวัตตะ และ นพ.โมเดลรพ.สยาม ควรใช้อาคารโรงเรือนทหาร สถานที่รัฐที่เตรียมไว้ตั้งแต่การระบาดรอบแรก เพื่อลดการระ รพ.ในพื้นที่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ)

-พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สทม. เผย ได้ผ่อนผันดำเนินคดีกลุ่มแรงงานต่างด้าวในประเทศ ย้ำให้รีบออกมาแสดงตัว และเข้าสู่ขั้นตอนคัดกรองโควิด 19 นอกจากนี้ ตร.รวบหนุ่มมาเลเซีย พร้อมสมุน แอบเข้าบ้านเปิดเว็บพนันออนไลน์ สารภาพ เคยทำอยู่ประเทศกัมพูชาแต่เพราะกลัวติดโควิดเลยหันหน้ามาเปิดในไทยเชื่อปลอดภัยกว่า ทั้งนี้ ล่าสุดจับกุมแรงงานต่างด้าวได้อีก 61 ราย ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ)

-ก.พาณิชย์ ทำหนังสือชี้แจงทางการลาว ยืนยันอาหารทะเลไทยไร้โควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)

-นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโซนความเสี่ยงอาจไม่ช่วยอะไรมาก สิ่งสำคัญควรระดมกำลังตรวจหาผู้ติดเชื้อให้มากที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า)

-กทม. ยังยืนยันขอให้มีการจัดงานปีใหม่หรือ งานวันเด็ก ส่วนงานที่เกิน 300 คน ต้องขออนุญาตจากสำนักอนามัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)

-นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล รักษาการซีอีโอ บ.ไทยลีก จำกัด ระบุ ฟุตบอลอาชีพของไทย ยังดำเนินการแข่งขันตามปกติ แต่ได้ขอความร่วมมือกับสโมสรที่อยู่ในกลุ่มพื้นที่สีแดง และพื้นที่สีเหลือง ให้จัดแข่งขันแบบปิดไปก่อน ส่วนสโมสรในพื้นที่สีเขียวให้จัดแบบปกติ และขึ้นอยู่กับมาตรการของแต่ละจังหวัด

ประเด็นผลกระทบ

1.การประชุม ศบค.ชุดใหญ่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามกีฬา, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, แนวหน้า, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, ข่าวหุ้น, ไทยโพสต์, ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, มติชนสุดสัปดาห์, nationtv, js100, newtv, 77kaoded, siamsport, efinancethai, workpointtoday)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม แถลงผลการประชุม ศบค. ชุดใหญ่ ระบุว่า สิ่งสำคัญของการบริหารแรงงานต่างด้าวคือต้องทำให้ถูกกฎหมาย ยืนยันรัฐบาลจะดูแลอย่างเต็มที่และมั่นใจว่า สธ. ดูแลได้ เน้นย้ำผู้ว่า ตำรวจ และทหารช่วยดูแลเรื่องการทุจริตให้ด้วย ทั้งนี้ โควิดสามารถรักษาได้ หลายคนมีภูมิคุ้มกัน เว้นผู้มีความเสี่ยงสูง ขณะที่เรื่องวัคซีนกำลังพัฒนาแต่ต้องตรวจสอบความชัดเจน พร้อมฉีดเมื่อปลอดภัยและไม่มีผลข้างเคียง ย้ำว่าไม่อยากให้ทุกคนตื่นตระหนก ไทยมีความพร้อมทั้งแพทย์ ระบบพยาบาล และสาธารณสุข ส่วนจะล็อกดาวน์ทั้งประเทศหรือไม่ต้องดูแต่ละพื้นที่ และขออย่ารังเกียจคนพื้นที่เสี่ยง ส่วนการจัดกิจกรรมปีใหม่หรือกิจกรรมสาธารณะอื่นๆ กำลังพิจารณา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, มติชนสุดสัปดาห์, js100, one31, soundhitalk)

-ที่ประชุม ศบค. ยังไม่ได้ประกาศล็อกดาวน์ แต่ได้กำหนดมาตรการแบ่งพื้นที่ตามความเสี่ยงของสถานการณ์การแพร่ระบาดออกเป็น 4 รูปแบบ 1) พื้นที่ควบคุมสูงสุด งดจัดกิจกรรมทุกชนิด จัดได้เฉพาะแบบออนไลน์ 2) พื้นที่ควบคุม ผ่อนผันจัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่มคน หรือจัดออนไลน์ 3) พื้นที่เฝ้าระวังสูง และ 4) พื้นที่เฝ้าระวัง จัดกิจกรรมได้ ลดขนาดงานให้เล็กลง ควบคุมไม่ให้เกิดความคับคั่ง

-เรื่องการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังสามารถจำหน่ายได้ปกติ ส่วนผับ บาร์ สถานบันเทิง ยังเปิดบริการได้ แต่ขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการมาตรการของ สธ. เข้มงวด

-เรื่องการทำงานที่บ้าน ขอให้แต่ละหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนพิจารณาเป็นการภายใน

-ศบค. ได้ตั้งคณะทำงานมาดูแลเรื่องผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สินค้าส่งออก โดยเฉพาะอาหารทะเล เบื้องต้นให้ ก.สาธารณสุข และก.พาณิชย์ รับผิดชอบร่วมกัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติ, hfocus) สำนักข่าวไทย,ไอเอ็นเอ็น,ทีวีช่อง 9

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ระบุ เป็นการจำกัดพื้นที่บางจุด (Loculated Area) เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก ในการเฝ้าระวังสถานการณ์ 2-3 วันต่อไป หากพื้นที่สีแดง หรือพื้นที่ศูนย์กลางระบาด พบจำนวนผู้ป่วยลดลง แสดงว่ามีการตรวจที่ครบแล้ว หลังจากนั้นจะมีการเข้าไปตรวจในชุมชนใกล้เคียง หากไม่มีการติดเชื้ออย่างมีนัยยะสำคัญ ก็เท่ากับว่าเราสามารถควบคุมโรคได้แล้ว แต่ขอให้ประชาชนยังคงสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และหมั่นล้างมือ

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การล็อกดาวน์บางจุดที่เกิดขึ้น ขณะนี้จะมีการประเมิน เป็นรายสัปดาห์ โดยคำนึงถึง 1. การควบคุมโรคให้ได้เป็นหลัก 2. ลดการทำกิจกรรม 3. ลดการเดินทางออกนอกพื้นที่ให้น้อยลง และ 4. เพิ่มการสวมหน้ากากอนามัยให้ 100 เปอร์เซ็นต์

2.ค่าตรวจโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (เดลินิวส์)

-อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีเพจชมรมแพทย์ชนบทเผยแพร่ข้อมูลระบุว่า ในการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่ระบอบแรก กรณีเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่เป็นแรงงานต่างด้าว กติกาแจ้งว่าให้ตรวจและเบิกเงินค่าตรวจได้ที่กรมควบคุมโรค แต่ข้อเท็จจริงคือ นับตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2563 ไม่มีเงิน ไม่ได้มีการจัดสรรคืนให้กับ รพ. ที่ให้บริการตรวจแต่อย่างใด ว่า ค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 แบ่งเป็น 2 ส่วน โดยค่าตรวจในส่วนของคนไทยเบิกที่ สปสช. ไม่ได้เบิกที่กรมควบคุมโรค และการจ่ายค่าห้องปฏิบัติการไม่ได้จ่ายทุก รพ. แต่จ่ายให้กับ รพ. ที่มีห้องแล็บ ส่วนการตรวจในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ทางกรมควบคุมโรคได้ของบประมาณกลางให้แล้ว โดยรวมอยู่ในงบกลางภาพรวมของ สธ. ประมาณ 4,000 ล้านบาท ซึ่งหากได้รับการอนุมัติมาก็จะมีการจัดสรรให้อีกครั้ง

3.พบเชื้อโควิดกลายพันธุ์จากแอฟริกาใต้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก)

-อังกฤษ ยืนยัน พบ 2 ผู้ติดเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์ใหม่จากแอฟริกาใต้ พร้อมประกาศขยายพื้นที่คุมเข้มระดับสูงสุด

4.มาเลเซียพบเชื้อโควิดกลายพันธุ์ชนิดใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด)

- สธ.มาเลเซีย แถลงพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์ชนิดใหม่ "A701B" ในรัฐซาบารุ มีลักษณะคล้ายคลึงกับโควิดกลายพันธุ์ที่พบในแอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย และเนเธอร์แลนด์ เบื้องต้นกำลังเร่งตรวจสอบเชื้อและยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่ามีอัตราการแพร่ระบาดเร็วกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมหรือไม่

5.การแข่งขันแบดมินตัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, คมชัดลึก, มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, siamsport, thestandard)

-ตามที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่ 3 รายการติดต่อกัน ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี ในเดือนมกราคมปีหน้า ล่าสุด ทางฝ่ายจัดการแข่งขันประกาศให้เป็นการแข่งขันแบบปิด อนุญาตให้มีผู้ชมภายในสนาม และจะมีการประเมินสถานการณ์เป็นระยะ

6.ทิ้งแรงงานชาวเมียนมา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (kapook)

-โรงงานพลาสติก จ.สมุทรสาคร พว 23 แรงงานพม่าหลบหนีไปที่ จ.ระยอง แต่มีการส่งคนระหว่างทางจนเหลือ 14 คน จึงปล่อยทิ้งไว้ที่ จ.สมุทรปราการ จนท. ได้ประสาน สสอ.บางพลีเข้าควบคุมและคัดกรองโรค ด้าน ผจก.อ้างคนขับรถพาไปเอง ไม่เกี่ยวบริษัท

7.ต่อต้าน รพ.สนามสมุทรสาคร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, mcot, thebangkokinsight)

-ชาวสมุทรสาครกว่า 100 คน จาก 3 ตำบล รวมตัวประท้วงต่อต้านการตั้ง รพ.สนาม อ้างไม่มั่นใจความปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, hfocus)

-รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า การจัดตั้ง รพ.สนามจะคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก สธ. ให้คำยืนยันว่าผู้ที่ไปรับการรักษา การตรวจหาเชื้อใน รพ.สนาม จะต้องได้รับการคุ้มครองป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นอย่างแน่นอน ขออย่าให้รับฟังข่าวสารที่เป็นทางการจาก ศบค. และ สธ. ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลทุกวันอยู่แล้ว

รายงานผู้ติดเชื้อในจังหวัดต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ผู้จัดการ, สปริงนิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, บ้านเมือง, กท.ธุรกิจ, ข่าวหุ้น, สปริงนิวส์, acnews, hooninside, thestandard)

-จังหวัดที่ ศบค. การแถลงข่าวยืนยันพบผู้ติดเชื้อ ได้แก่ กทม. 14 ราย สมุทรสาคร 9 ราย นนทบุรี 6 ราย สมุทรปราการ 4 ราย พิจิตร 3 ราย ชัยภูมิ 3 ราย ฉะเชิงเทรา 2 ราย นครราชสีมา 2 ราย ตาก สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชัยนาท อุดรดิตถ์ อุดรธานี นครสวรรค์ ปทุมธานี และอ่างทอง จังหวัดละ 1 ราย นอกจากนี้ยังรอประสานข้อมูลอีก 6 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, เดลินิวส์, แนวหน้า, ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์)

-จังหวัดที่แถลงยืนยันพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม ได้แก่ จ.สงขลา แถลง พบเพิ่ม 2 ราย มีประวัติกลับจากงานบวักโบว์ที่เกาะลันตา... **ราชบุรี** ผู้ว่าฯ เผยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย เป็นผู้เดินทางกลับจากสมุทรสาคร พบผู้เสี่ยงสูง 20 ราย เสียชีวิต 57 ราย... **ชัยภูมิ** ผู้ว่าฯ พร้อมรองนพ.สสจ.ชัยภูมิ แถลงยืนยันพบเพิ่ม 2 ราย เป็นแม่-ลูก... **ชัยนาท** ผู้ว่าฯ เผยพบเพิ่ม 5 ราย เป็นผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยรายก่อนหน้าและเป็นผู้ป่วยใหม่...

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, bangkoktoday, sanook)

-ศบค. แจงพื้นที่ควบคุมสูงสุด **จ.สมุทรสาคร** 20 ไร่ ครอบคลุมประชากร 4,000 คน แบ่งเป็นต่างด้าว 3,800 คน คนไทย 200 คน วางลดหนามติดตั้งไฟส่องสว่าง จัดรถชุดเคลื่อนที่ตรวจ 6 จุด ลาดตระเวนโดยรอบ ห้ามต่างด้าวออกนอกจังหวัดทั้งทางบกและทางทะเล

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์, mcot, infoquest, soundhitalk, positioningmag, xinhuathai, workpointtoday, thestandard)

-**บราซิล** เผยวัคซีนของจีนโดยบ.ซิโนแวคมีประสิทธิภาพในกันป้องกันเกิน 50% หลังทดสอบครบทั้ง 3 เฟส... **นครดูไบ** เริ่มฉีดวัคซีนโควิด19 ของบ.ไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทคให้ประชาชนแล้ว... **อังกฤษ** ประกาศเพิ่มพื้นที่ทางตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นพื้นที่บังคับใช้ข้อจำกัดระดับ 4

ประเด็นข่าว

พร้อมเร่งตรวจโรคในชุมชน... อาร์เจนตินา อนุมัติใช้วัคซีนต้านโควิดจากรัสเซีย... ลิงคโพร้ พบผู้ติดเชื้อโควิดกลายเป็นผู้จากอังกฤษรายแรก... เกาหลีใต้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์วิจารณ์หนัก เหตุจัดหาวัคซีนโควิดล่าช้า... เวียดนาม ย้ำห้ามประมาท-การ์ดตก กำชับท้องถิ่นเพิ่มมาตรการคุมโควิดเข้มก่อนเทศกาล... อินโดนีเซีย ปรับ ครม. สู้โควิด 19 เปลี่ยนตัวรัฐมนตรีสาธารณสุข แต่งตั้งแพทย์เป็นรัฐมนตรีช่วย... อียิปต์ ยกเลิกเคาต์ดาวน์ทางการประกาศเตรียมรับมือระบาดระลอก 2... สาว นายกา สั่งเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนโควิด 19 กลางปีหน้า...
-สถานการณ์ทั่วโลก มียอดผู้ติดเชื้อ 79,690,151 เสียชีวิต 1,748,181 ราย และ รักษาหาย 56,083,655 ราย

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

ของขวัญปีใหม่ สธ. 2564

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ)

-กระทรวงสาธารณสุข มอบของขวัญปีใหม่ 2564 “คนไทยทุกคนครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน” คือ อสม. หมอประจำตัว หมอสาธารณสุข และ หมอครอบครัว “ดูแลใกล้ตัว ใกล้บ้าน ใกล้ใจ” ลดความแออัดโรงพยาบาล โดยได้จัดการวางแผน 3 หมอเคาะประตูบ้าน มอบบัตรแนะนำตัวให้รู้จักชื่อ เบอร์โทร และช่องทางติดต่อเป็นครั้งแรก มอบการดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงถึงที่บ้าน มอบคำแนะนำผ่านแอปพลิเคชัน 3 หมอ รู้จักคุณ และแอปพลิเคชัน คุยกับหมอ รวมทั้งจัดทำ Line official : @Ganja Chatbot

เห็นชอบโมเดลปลูกัญชา 6 ต้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์)

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. เผย มติ กก.ยาเสพติดเห็นชอบโครงการนำร่องปลูกัญชา 6 ต้น ใน จ.บุรีรัมย์ ระหว่างวิสาหกิจชุมชน บ้านโนนมาลัย ร่วมกับ รพ.สต.บ้านโนนมาลัย เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการดูแลสุขภาพผู้ป่วยในชุมชนของ รพ.สต.บ้านโนนมาลัย หากสำเร็จจะขยายผลไปยังพื้นที่อื่นต่อไป หวังใช้เป็นต้นแบบขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพระดับชุมชนของประเทศ สร้างรายได้จากการปลูกัญชาของเกษตรกร และลดรายจ่ายในการดูแล รักษาสุขภาพของคนในชุมชน

กินอาหารครบ 5 หมู่ ฟื้นฟูวัณโรคปอด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ) เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, เดลินิวส์)

-นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย วัณโรค (TB) เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียไมโคแบคทีเรียทูปเบอร์ คูโลซิส อวัยวะที่พบติดเชื้อบ่อยที่สุด คือ ปอด กระดูก ลำไส้ ต่อมน้ำเหลือง สมอง แพร่เชื้อโดยการไอ จาม ฝอยละอองเสมหะจากปอดของผู้ป่วยวัณโรค ทั้งนี้การรับประทานที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ตามหลักโภชนาการ รับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้ร่างกายสามารถฟื้นฟูจากโรคและมีสุขภาพแข็งแรง

เด็กและเยาวชน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-กรมสุขภาพจิตจัดทำหลักสูตร “E-LEARNING 7Q” เสริมสร้างทักษะเด็กและเยาวชน ภายใต้หลักการ “เสริม สร้าง ช่อม สังคม” เพื่อมุ่งพัฒนาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศให้มีความพร้อมการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ 21 เป็นแกนนำจิตอาสาขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในชุมชนและสังคม

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

